

Số 22-BC/ĐU

## **BÁO CÁO**

**tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 22/01/2002  
của Ban Bí thư về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở**

### *Phần thứ nhất*

## **KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ**

### **I- Đặc điểm tình hình**

Phường Phổ Hòa nằm ở phía Nam trung tâm thị xã Đức Phổ.

- Phía Bắc giáp phường Nguyễn Nghiêm.
- Phía Đông giáp phường Phổ Vinh.
- Phía Tây giáp xã Ba Trang, huyện Ba Tơ.
- Phía Nam giáp xã Phổ Cường.

Diện tích tự nhiên 1.626,57 ha, 1216 hộ với 4.644 khẩu, trong đó nữ là 1.122 người. Trẻ em nhỏ hơn 1 tuổi là 35 cháu, trẻ em nhỏ hơn 60 tháng tuổi là 243 cháu. Dân số khoảng 95% sống bằng nông nghiệp, còn lại làm dịch vụ buôn bán nhỏ. Có 02 trường học, 01 Hợp tác xã nông nghiệp, 07 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự gồm 04 nhà trọ, 01 cơ sở kinh doanh gas và 01 cơ sở in, 04 Tổ dân phố (*Hiển Văn, Nho Lâm, Hòa Thạnh, An Thường*).

Toàn phường có 01 Trạm Y tế luôn đạt và duy trì tiêu chí quốc gia về y tế; Trạm y tế có 01 bác sỹ; 4 nhân viên.

Về trình độ: Đại học 01, Cao Đẳng 03, trung cấp 01, y sỹ 01, điều dưỡng 01, hộ sinh 02; có 08 cộng tác viên dân số thực hiện chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân trên địa bàn phường.

Trong những năm qua phường Phổ Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai Nghị quyết về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng với sự quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn phường tập trung thực hiện phát triển kinh tế

- xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên, tình hình kinh tế - xã hội của phường đã đạt được những kết quả nhất định.

Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt, phường Phổ Hòa đã chú trọng việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 22/01/2022 của Ban Bí thư về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở (gọi tắt là Chỉ thị 06) tại địa phương có nhiều thuận lợi song cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

### **\* Thuận lợi**

Được sự quan tâm của UBND Thị xã, Phòng y tế và ngành y tế cấp trên, trực tiếp là Trung tâm y tế thị xã. Các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc xã hội hóa công tác y tế ở phường. Bên cạnh đó là sự năng nổ nhiệt tình, đoàn kết trong công tác nhằm phát huy sáng tạo trong công việc của cán bộ, nhân viên Trạm y tế phường, góp phần trong việc sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

### **\* Khó khăn**

- Tình hình kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân tuy có tiến bộ hơn trước nhưng ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân của người dân chưa được coi trọng, công ăn việc làm còn thiếu, hàng trăm người trong độ tuổi lao động đi nơi khác ~~kiếm sống~~ nên khó khăn trong việc quản lý và triển khai thực hiện các chương trình y tế Quốc gia, nhất là chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình (CSSKSS và KHHGD), Phòng chống suy dinh dưỡng... Đặc biệt trong những năm qua tình hình dịch bệnh Covid 19 hoành hành nhất là trong 05 tháng đầu năm 2023, dịch Covid 19 đang có xu hướng bùng phát trở lại ở các tỉnh thành như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội...

- Trang thiết bị y tế, thuốc thiết yếu và phương tiện làm việc còn thiếu chưa đáp ứng được các nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân.

- Ý thức bảo vệ môi trường chung trong cộng đồng của một số ít người dân còn thấp.

## **II- Kết quả thực hiện**

### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện**

Phó Ban chỉ đạo thường trực đã chủ động tham mưu kịp thời và thường xuyên về việc duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế.

Công tác duy trì đạt tiêu chí Quốc gia về y tế được chính quyền địa phương đồng tình và nhất trí cao, Phổ Hòa đạt chuẩn Quốc gia về y tế năm 2016 và cuối năm 2019 cũng là năm cuối của giai đoạn duy trì chuẩn Quốc gia 2011 -

2020, khi tổ chức triển khai thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn đến năm 2030 có thể đáp ứng được.

Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo:

+ Công văn số 68-CV/ĐU ngày 21/3/2016 của Đảng ủy chỉ đạo chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

+ Công văn số 96-CV/ĐU ngày 10/10/2016 của Đảng ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn

+ Công văn số 171-CV/ĐU ngày 03/01/2017 của Đảng ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Bảo hiểm y tế trên địa bàn.

+ Công văn số 199-CV/ĐU ngày 17/5/2018 của Đảng ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về *“tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”*.

+ Công văn số 35-CV/ĐU ngày 06/01/2021 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

+ Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của Ủy ban nhân dân về kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

+ Quy chế làm việc theo Quyết định số 333/QĐ-BCĐ ngày 06/10/2021 của Ban chỉ đạo về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe Nhân dân phường Phổ Hòa; Thông báo phân công từng thành viên đứng cánh phụ trách địa bàn.

+ Nghị Quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của HĐND phường Phổ Hòa về thực hiện các biện pháp huy động các nguồn lực xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Duy trì tiêu chí Quốc gia về y tế cơ sở.

+ Nghị Quyết số 27-NQ/ĐU ngày 13/01/2022 của Đảng ủy phường Phổ Hòa về mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, duy trì tiêu chí Quốc gia về y tế cơ sở và công tác xây dựng Đảng năm 2022.

+ Công văn số 87-CV/ĐU ngày 13/4/2022 về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

+ Hàng năm, Đảng ủy đều xây dựng Nghị quyết đưa ra chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn.

## **2. Nhân lực y tế**

Hiện tại Trạm có 5 cán bộ y tế thường xuyên được tập huấn về chuyên môn, cập nhật thông tin mới về chuyên môn (01 Bác sĩ đã được đào tạo về siêu âm, Điện Tâm đồ), làm việc thường xuyên tại Trạm y tế, đảm nhận công tác khám chữa bệnh và quản lý chung.

Toàn phường có 08 cộng tác viên dân số thường xuyên hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao, lồng ghép các hoạt động của các chương trình y tế khác như: Cộng tác viên dinh dưỡng, thành viên đội tự quản trong công tác phòng chống dịch bệnh, cộng tác viên Dân số - kế hoạch hóa gia đình..... Cộng tác viên dân số có lịch giao ban hàng tháng với Trạm y tế vào ngày 26 hàng tháng để phản ánh tình hình biến động về dân số và các chỉ số y tế ở địa bàn mình phụ trách và nhận nhiệm vụ mới.

Công tác tham mưu của Trạm y tế đối với chính quyền địa phương và ngành y tế cấp trên kịp thời, nhanh chóng; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung tâm y tế thị xã và UBND phường về con người làm việc; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ và Hội đồng nhân dân, sự phối hợp nhịp nhàng của các ban ngành, đoàn thể; sự tham gia tích cực, trách nhiệm cao của Ban chỉ đạo cũng như của tập thể nhân viên Trạm y tế phường.

Trạm điều hành tập thể nhân viên Trạm y tế phường cũng như cộng tác viên dân số luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm qua, đặc biệt là trong những năm dịch Covid 19 bùng phát.

### **3. Cơ sở hạ tầng Trạm y tế**

Trạm y tế phường nằm ngay Trung tâm của phường, trên trục đường giao thông chính của phường, xe ô tô cứu thương tiếp cận dễ dàng. Diện tích mặt đất của trạm 750m<sup>2</sup>. Diện tích sử dụng khối nhà chính 300m<sup>2</sup>. Hiện tại Trạm có 13 phòng chức năng. Trạm được xây dựng năm 2009 và 2015 với khối nhà chính cấp IV, với kết cấu chịu lực tốt giữa bê tông cốt thép và gạch, trần bê tông, xà gồ sắt lợp Tol lạnh, niên hạn sử dụng trên 40 năm.

Được sự quan tâm của Ngành y tế cấp trên đến năm 2015 Trạm đã xây mới thêm và đưa vào sử dụng 05 phòng chức năng với diện tích 150m<sup>2</sup>. Nguồn nước sinh hoạt của Trạm hợp vệ sinh đánh giá theo tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt được ban hành theo Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế.

Chất thải Trạm y tế chủ yếu gồm chất thải rắn và chất thải lỏng, được chia thành nhóm chất thải nguy hại và chất thải thông thường. Các chất thải y tế nguy hại được thu gom và hợp đồng xử lý tại Bệnh viện Đặng Thuỳ Trâm, các chất thải thông thường thì xử lý tại lò đốt của trạm.

Trạm có đủ các khối phụ trợ như: nhà để xe, tường rào công nghệ và biển tên của Trạm, sử dụng nguồn điện lưới Quốc gia luôn ổn định, điện thoại của Trạm luôn hoạt động tốt. Trạm đã được trang bị 04 máy vi tính, 03 máy in và kết nối mạng Internet với nhà mạng VNPT và Viettel.

#### **4. Trang thiết bị, thuốc và các phương tiện khác**

Danh mục trang thiết bị cho Trạm y tế do Bộ y tế ban hành hiện theo Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20/2/2002 của Bộ trưởng Bộ y tế. Danh mục có tổng cộng là 176 loại. Chúng loại trang thiết bị cần phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong phường và khả năng chuyên môn của cán bộ y tế tại Trạm y tế phường. Hiện tại danh mục trang thiết bị trạm có 130/176 loại, đạt 73,8% danh mục quy định của Bộ y tế.

Danh mục thuốc tại Trạm gồm 105/375 loại thuốc theo danh mục thuốc y tế năm 2016. Thuốc được quản lý theo quy chế được do Bộ y tế ban hành. Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, không có trường hợp nào tai biến nghiêm trọng về thuốc trên địa bàn. Việc sử dụng, thanh quyết toán thuốc chữa bệnh, thuốc các chương trình mục tiêu Quốc gia đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ.

Trạm thường xuyên chuẩn bị đầy đủ và kịp thời vật tư tiêu hao, hoá chất phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch Covid 19.

#### **5. Hoạt động của Trạm**

Ngay từ đầu năm Trạm đã xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng chương trình y tế có mục tiêu dựa trên nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân, với nguồn lực sẵn có và huy động nguồn lực tại địa phương tham gia các hoạt động y tế. Kế hoạch được Trung tâm y tế Thị xã và UBND phường phê duyệt trước khi thực hiện, có báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kết năm về các hoạt động của Y tế phường. Trạm y tế phường đã tổ chức, chấn chỉnh lại phương thức hoạt động của Trạm cả nội dung lẫn hình thức; đảm bảo giờ giấc làm việc và trực cấp cứu đủ 24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần.

Hàng tháng, hàng quý tổng hợp báo cáo số liệu đầy đủ, kịp thời cho ngành cấp trên, có đầy đủ bảng biểu cập nhật tình hình hoạt động của Trạm. Khi có dịch mới phát sinh thì Trạm y tế tham mưu UBND phường ban hành kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện.

Về đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn là 3.583 người, tỷ lệ người dân trên địa bàn phường tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,7%.



## **6. Y tế dự phòng, vệ sinh môi trường, các công trình mục tiêu quốc gia về y tế**

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của phường được thành lập và thường xuyên kiện toàn khi có sự biến động nhân sự. Trong những năm qua UBND phường đã chỉ đạo Trạm y tế triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại địa phương theo hướng dẫn, giám sát, phát hiện, báo cáo kịp thời các bệnh dịch truyền nhiễm theo quy định của Bộ y tế như báo cáo đột xuất ổ dịch trong vòng 24 giờ và kịp thời xử lý; báo cáo hàng tuần, hàng tháng và hàng năm theo quy định, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19.

Có kế hoạch phòng chống thiên tai, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bão lụt, thiên tai, các chế độ báo cáo trước, trong và sau thiên tai kịp thời theo quy định.

Triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao của các dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia trong lĩnh vực y tế được triển khai tại phường, bao gồm: chương trình mục tiêu quốc gia Dân số- KHHGD; an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP); phòng, chống HIV/AIDS.....

Trạm y tế đã tham mưu UBND phường tổ chức tập huấn và cấp mới được 03 bản cam kết ATVSTP, đạt 100% chỉ tiêu giao.

Tại 04 tổ dân phố của phường đều xây dựng Câu lạc bộ phòng chống ma tuý mại dâm, phòng chống HIV/AIDS được tổ chức sinh hoạt hàng tháng.

Hàng năm UBND phường chỉ đạo Trạm y tế luôn xây dựng kế hoạch liên tịch với Mặt trận, Đoàn thanh niên, Hội CCB và Hội LHPN phường về phong trào toàn dân phòng chống các dịch bệnh, đặc biệt là phòng, chống dịch Covid 19. Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp với Trạm y tế trong việc khám phát hiện, lập sổ quản lý các bệnh mạn tính không lây nhiễm như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh ung thư trong địa bàn phường. Quản lý các bệnh mạn tính, bệnh không lây truyền theo hướng dẫn y tế tuyến trên.

## **7. Khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và y dược cổ truyền**

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-YTDP-ĐP ngày 04/5/2015 ban hành Danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh của Trạm y tế xã Phổ Hòa thuộc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Đức Phổ gồm 19 danh mục. Đến thời điểm hiện nay Trạm y tế đã thực hiện được 651/897 danh mục kỹ thuật, đạt 72,6%.

Vườn thuốc nam của Trạm có 40/40 chủng loại hiện tại các cây thuốc đều phát triển tốt, UBND phường chỉ đạo Trạm y tế tuyên truyền cho người dân thường xuyên sử dụng thuốc nam khi bị bệnh như cảm sốt...

Tổng số lượt khám bệnh tại Trạm trong những năm qua và 05 tháng đầu năm 2023 là: 591/1544 lượt, trong đó Bảo hiểm y tế 139 lượt, bệnh nhân điều trị bằng y học cổ truyền, đông tây y phối hợp 66, đông y không dùng thuốc 38 lượt (khám bệnh tiêm phòng Covid 19 cho 2.689 lượt). Do tình hình dịch bệnh Covid 19 hoành hành và sự thiếu hụt thuốc điều trị các bệnh thông thường và thuốc chuyên khoa... nên số lượng người dân đến Trạm y tế phường khám không đạt chỉ tiêu trên giao. Có sổ quản lý người khuyết tật theo quy định của Sở Y tế, người khuyết tật được quản lý và hướng dẫn phục hồi chức năng.

Hàng năm UBND phường chỉ đạo Trạm y tế tổ chức khám, quản lý sức khỏe cho người cao tuổi, lồng ghép việc tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn toàn phường. Trong năm 2023 Trạm đã theo dõi và quản lý 720/720 cụ, đạt 100%.

Trong 20 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 của Ban Bí thư thì công tác khám chữa bệnh, công tác phòng, chống dịch bệnh và các chương trình mục tiêu Quốc gia của phường Phổ Hòa đều đạt trên 98%.

### **8. Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em**

UBND phường chỉ đạo Trạm y tế và các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động các phụ nữ mang thai thường xuyên đến Trạm y tế khám thai để được tư vấn sức khỏe trong thai kỳ. Trong những năm qua tổng số phụ nữ mang thai được khám thai từ 3 lần trở lên trong 3 kỳ thai kỳ trong toàn phường đạt 100% trong tổng số đẻ trong toàn phường. 100% phụ nữ có thai lần đầu được tư vấn và tiêm 2 mũi vắc xin phòng uốn ván, những người có thai lần sau mà trước đó đã được tiêm 2 mũi vắc xin được tiêm bổ sung thêm 1 mũi vắc xin. Phụ nữ sau sinh trong toàn phường tuần đầu được nhân viên y tế chăm sóc hàng ngày tại cơ sở y tế là 100%.

Trẻ uống Vitamin A đợt 1: 121/121 đạt 100%. Trong năm 2022 qua đợt đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em < 5 tuổi trong 243 trẻ được cân có 16 trẻ bị suy dinh dưỡng, chiếm tỷ lệ 6,6%.

### **9. Dân số - Kế hoạch hóa gia đình**

UBND phường chỉ đạo Trạm y tế và các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Thực hiện tốt việc lồng ghép các buổi truyền thông, tuyên truyền; vận động chuyển đổi hành vi của người dân về hệ lụy và hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh, vị trí và vai trò của phụ nữ hiện nay, bình đẳng giới... trong năm không có trường hợp nào nạo phá thai vì lý do về giới tính.

### **10. Truyền thông, giáo dục sức khỏe (TT-GDSK)**

UBND phường chỉ đạo Trạm y tế, Đài truyền thanh phường và các ban ngành đoàn thể thực hiện thường xuyên TT-GDSK thông qua các phương tiện truyền thông sẵn có tại phường như loa, đài tại phường và lồng ghép trong các buổi hội họp. Nội dung tuyên truyền chủ yếu bao gồm việc thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trong lĩnh vực y tế và các vấn đề về y tế của địa phương, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid 19.

Cán bộ Trạm y tế phường và cộng tác viên dân số thực hiện TT-GDSK và tư vấn các vấn đề về sức khỏe khi người dân đến khám chữa bệnh hoặc khi đến thăm hộ gia đình, có các hoạt động về TT-GDSK trong trường học tại địa phương.

### **III- Nhận xét chung**

#### **1. Ưu điểm**

- Sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời từ Trung tâm y tế Thị xã về chuyên môn cũng như về kinh phí hoạt động cho y tế phường.

- Chính quyền địa phương hết sức đồng tình ủng hộ, đặc biệt là hoạt động của Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe Nhân dân và các ban ngành đoàn thể của phường hết sức tích cực.

- Cán bộ, nhân viên Trạm y tế cũng như cộng tác viên dân số nhiệt tình, năng nổ và tận tụy trong công việc.

#### **2. Hạn chế, tồn tại**

- Trang thiết bị chưa được trang bị đầy đủ nhất là Máy điện Tâm đồ, bàn ghế làm việc của các phòng chức năng chưa trang bị đầy đủ và vấn đề hiện nay nhất là vấn đề thiếu hụt thuốc thiết yếu nên làm ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn.

- Nguồn kinh phí đầu tư hàng năm cho Trạm quá thấp, địa phương chưa có phương án hỗ trợ kinh phí cho Trạm trong vấn đề chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

### **IV- Kiến nghị**

#### **- UBND thị xã, Phòng y tế thị xã**

Cần hỗ trợ về kinh phí và trang thiết bị cần thiết nhất là bàn, ghế làm việc, hội họp để đảm bảo điều kiện duy trì Tiêu chí Quốc gia về y tế đến năm 2030 của phường. Tổ chức đào tạo bổ sung kiến thức chuyên môn cho y tế để Trạm y tế phường triển khai thực hiện tốt công tác phát triển y tế cơ sở trong thời gian tới, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh và duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế 1300 của BYT đến năm 2030.





